



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 14 มูลค่าข่าว 176,484.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เดินหน้าเลี้ยวซ้าย
Go forward, turn left

รู้เราต้องรู้เขาด้วย

หลายเรื่องราวที่ได้พบเห็นจากการเดินทางไปเยือนนานานานนี้ จึงทำให้ผมเชื่ออีกไม่มาก เขาจะขยับมากใกล้เรา ถ้าเรายังอยู่กับที่ ก็จะกลายเป็นว่าเราจะตามหลังเขาในที่สุด

เริ่มจากการพัฒนาสาธารณสุขโลก ทั้งถนนหนทาง รถไฟฟ้า สกปรกขึ้น เท่าที่ผมสอบถาม เขาใช้เวลาลงมือไม่มากแบบเรา ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากมาย และถ้าเริ่มนับ 1 แล้ว จะรวดเร็วก็รวดเร็วมากทีเดียว หลายอย่างมีการพัฒนาดีกว่าเราด้วย อย่างห้องฟอกไต โรงพยาบาลหลายตัว เขาทำระบบอำนวยความสะดวกไว้ทันสมัยมาก บางเรื่องเขาทำแต่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับผู้ป่วยทีเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังคิดว่าเราเหนือกว่าเขาไม่ได้ชัด คือ การใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น นารีรับแขกที่เข้าพัก ดอกไม้วางบนหมอน หรือผลไม้ 2-3 อย่าง สำหรับแขกที่เข้าพัก

ข่าวเวียดนามกับไทย แทบไม่ต่างกันเลย ข่าวหอมมะลิที่เราภูมิใจกันเสมอ ข้าวที่มีหอมไม่ได้อีกเหมือนกัน รสชาติก็ทานอร่อยทีเดียว เพียงแต่รายละเอียดเข้าการประดิษฐ์ประคอย สมว่าเรดีกว่า

ผลไม้ที่ ผมไม่ได้ชิมแต่รู้เรื่องเท่าที่เห็น เพราะเกรงใจเพื่อนร่วมคณะ อย่างอันเลื่องชื่อบลูไม้ ข้าวโพดอร่อย แต่ของเรารอชงกว่า เละของเขาลูกเล็ก ลำใย เม็ดเขาใหญ่กว่าเรามาก ทานไม่จุใจ สับปะรดไทยก็แข็งกัน แดงไม่พอ ๆ กัน แต่ของเราเหนือกว่าคือการประดิษฐ์ประคอยที่แหละ

เกาะฟูโก๊วก ซึ่งอยู่ติดชายแดนกับพม่า ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 400 กิโลเมตร เขาพัฒนาอย่างมาก คงไม่ได้คิดมาเทียบแต่เกาะเต่า แต่ครั้งถึงท่าท่องเที่ยวทั้งคนเวียดนามและต่างชาติมีเที่ยว ให้ได้เทียบเท่ากับเกาะภูเก็ตเลยทีเดียว ตอนเก็บกำลังสร้างจะเข้าข้ามไปอีกเกาะ ระยะทางเกือบ 8 กิโลเมตร จะเป็นแลนด์มาร์คไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทาง

รู้เขารู้เรา เข้าหากันที่มีมาต้อนรับเรา พูดภาษาอังกฤษได้ดี คุณเดียนนี่พูดไทยชัดแจ้ว ยังมีเจ้าหน้าที่เขาซึ่งเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย เขามือเขียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วย ขาบินกลับไทย เจอสาวน้อยชื่อคนงาม 2 คน พูดไทยชัดแจ้ว สวมหมวกแล้วทราบดีเธอมีภรรยาชื่อเมย์ที่ มศว เช่นกัน เธอบอกว่าแค่เรียนปี 2 ก็มาเปิดคหจกได้แล้ว แต่ น้องนงนุช สาวไทยที่ไม่ค่อยทัก เป็นแอร์สาวไทยบนสายการบินไปประเทศของเวียดนาม

ประชากรเวียดนาม 93 ล้านคน เดินทางโดยเครื่องบินกันเยอะมาก ถ้าสาวไทย หรือหนุ่มไทย มีโอกาส ก็จะทำเงินได้เยอะเลย

ไฟเหลือง
failuang@dailynews.co.th

